

Sinh viên: Chạy trốn tín dụng như những chú nhóc

Tác Giả: Dáng Đông(Theo USA Today)
Thứ Hai, 16 Tháng 5 Năm 2011 20:52

Một trong những lý do sinh viên trốn tín dụng là vì không gặp món chi tiêu nào cao đến vậy

Sinh viên nào không biết cạnh tranh chạy trốn tín dụng, thì cũng bị những người vi phạm hành và không tốt nghiệp để lại bòn bè, theo một công trình nghiên cứu năm 2009.



Dùng thẻ credit một cách khôn ngoan. (Hình: creditcards.com)

Những người không nên làm gồm có: Trễ "bill" trả bòn tính tín dụng phạt; trả bill dái số tín dụng thiáu; "chá" thẻ credit trả mác trả đá mán tín dụng như những chú "payday loan" - tất cả những hành động này không chỉ trốn tín dụng, mà còn những người trả nợ, theo hai nhà nghiên cứu tại Đại học University of Arizona.

Sinh viên: Chạy trốn tiền bạc ở nhà hàng chuyên học

Tác Giả: Dáng Đông(Theo USA Today)
Thứ Hai, 16 Tháng 5 Năm 2011 20:52

Hai tiến sĩ Joyce Serido và Soyeon Shim thăm dò 2000 sinh viên tại địa phương này và cho thấy kết quả là sự căng thẳng về tiền bạc khiến sinh viên gặp rắc rối về sức khỏe và tâm lý, rời bỏ gia đình và bạn bè.

Sinh viên nào có những thói quen không tốt về tiền bạc, như ở trên, cũng có phần trăm tốt nghiệp thấp hơn bạn bè cùng lứa.

Tại một số địa phương, người ta luôn cố gắng giúp sinh viên không rơi vào những bẫy tiền bạc như vậy. Ví dụ, ở địa phương Sam Houston State University có trung tâm Student Money Management Center, giúp sinh viên quản lý tiền bạc tốt hơn. Tại địa phương Bowling Green University có trung tâm dịch vụ Student Money Management Services.

Đây là một vài bước cần làm ngay để chuyển tiền bạc.

Đừng giấu cha mẹ

Cần cho cha mẹ hoặc người giám hộ biết chi tiêu thực sự của mình, theo lời Lynne Strang, phát ngôn viên American Financial Services Association.

Sinh viên cần nghĩ tính chi phí hàng tháng, những chi tiêu cần thiết, như tiền ăn, tiền giặt, tiền những chi tiêu thoải mái hơn, như tiền mua sắm, tiền giải trí đi chơi. Rồi cha mẹ và người sinh viên cần đồng ý với nhau một số tiền nhất định cha mẹ sẽ chu cấp mỗi tháng. “Đến lúc nó hết thì nó hết,” Strang nói. “Người sinh viên cần sắp xếp chi tiêu sao cho đủ.”

Theo dõi chi tiêu

Một trong những lý do sinh viên thiêu tiền là vì không quản lý chi tiêu quá cao hơn vậy. Người sinh viên có thể không quan tâm đến tiền cả phê mà vui sướng, nhưng nếu mỗi ngày bỏ ra \$200 thì một năm cũng tốn tiền hơn \$700.

Giáo Sä Jinhee Kim dạy tài chính cá nhân và gia đình tại trường Đại học University of Maryland, nói với USA Today: “Khi sinh viên bắt đầu ý tưởng theo đuổi nghề môn chi tiêu của mình, họ mới thấy được là mọi món chút xíu đó cũng là thành tựu.”

Sinh viên Brandy Burke, 20 tuổi, là một trẻ em học nhàn nhàn. Vào năm học nhì trường Đại học Sam Houston State University, cô xin được một thẻ credit card. Rồi ngay lập tức sau đó, số tiền nợ credit card leo lên tới \$500.

“Tôi cũng đi ăn vỉa hè,” cô nói, không ngại số tiền lên cao, mặc dù cô cũng chỉ ăn ở McDonald's với Jack-In-The-Box mà thôi. Cô cũng trung tâm Student Money Management Center để trẻ em học giúp, và họ dạy cô cách theo dõi chi tiêu và nhớ đó cô mới thấy tiền mình nó đi đâu.

▣ Tập thể dành tiền

Trên tiền cho mình trẻ em, theo lời Kristy Vienne, giám đốc trung tâm Student Money Management Center tại Sam Houston State University. Điều này có nghĩa là mới khi có tiền vô thì bỏ 10% chi tiêu học, vào quỹ tiết kiệm.

Có tiền để dành, mới có tiền để trả cho một món chi tiêu bất thành lĩnh. “Thí dụ như một sáng thức dậy mới thấy cần thay hết 4 bánh xe,” Patricia Donnelly, quản lý giám đốc trung tâm Student Money Management Services, ở Bowling Green University.

▣ Đốt mức tiêu tài chính

Đốt mức tiêu, đốt mức ngày học chót, rồi thì bắt buộc mình phải đốt cho được.

Như vậy, mình có một cái đích để nhắm tới, Donnelly nói.

Sinh viên Burke nói cô đã tät mäc tiêu ngän hän là mäi hai tuän đäu đä dành mät ít tiän. Mäc tiêu trung hän cäa cô là trä hät tiän nä credit card, và cô đã trä đäc trong 3 tháng.

▣ Kiếm việc làm

Sinh viên có việc làm thì trä tiän bill đúng hän hän và đä bäng pä đäu tiän nä credit card, theo lời Tiän Sĩ Joyce Serido.

Nhäng ngäc läi, thäng kê cho thäy sinh viên đi làm trên 20 giä mät tuän sä bäng häng täi đäm, theo nghiên cäu cäa cä quan Nellie Mae - mät chi nhánh cäa Sallie Mae chuyên cho sinh viên män nä student loan.

▣ Cần thận trọng với thẻ credit card

Thä credit card là mät phäng tiän tài chánh rät häu hiäu, nhäng näu dùng sai thì cũng rät häi. Có đäm credit, ngäc i sinh viên sä đä thuê phòng, học sau khi tät nghiäp có thä mua nhà, mua xe. Nhäng näu đäm credit bä thäp, thì läi có häi cho hät tät cä nhäng đäu đä.

▣ Tìm kiếm ngân sách miễn phí mà mä

Sinh viên cän mä träng mäc ngân hàng, nhäng nên dùng nhäng träng mäc dành cho sinh viên, theo Carol Kaplan, phát ngôn viên hiäp häi ngân hàng American Bankers Association.

“Quá näa các ngân hàng län đäu có träng mäc checking dành riêng cho sinh viên - miän phí học lä phí thäp,” cô nói. Tuy nhiên, nhäng träng mäc này giäi hän nhäng giao đäch, nên phäi xem kä.

Sinh viên: Chuyên tiên bàc ành hàng chuyên hàc

Th ngày Đông(Theo USA Today)
Tháng Hai, 16 Tháng 5 Năm 2011 20:52

Nếu u có trởng mởc checking, có thể xin thẻ debit. Chỗ có để u, thẻ debit cũng có thể khiên mình mang nó.

Nhiên u ngân hàng cho phép dùng thẻ debit rút tiền quá số tiền có trong nhà bảng, rồi i sau đó tính tiền là phí thẻ th cao.